

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ที่ผ่าน
มาบริษัทกำหนดให้มีการออกใบเสนอชื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ให้ถูกจำกัด และเป็น
การรับฟังข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะ
ความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยผ่านทาง E-mail address ของบริษัทคือ
ir@tvthunder.co.th

นอกจากนั้น บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ **ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด**ของบริษัทและจะต้องมีระยะเวลาการถือหุ้นดังกล่าว
ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องถือหุ้นถึงวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น ๆ ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในแต่ละเรื่องก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ดังนี้

1. เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระกำหนดโดยผู้
ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจง
เหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tvthunder.co.th และในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นต่อไป

บริษัทจะไม่รับพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอมาในกรณีต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือนี้
2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ
ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความ
ไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการ
4. กรณีอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ
5. เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุ
เป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลที่สมควรและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อน และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การนำเสนอแบบเสนอให้บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถนำเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทมายัง

นางศิริพร รัติตนนานนท์

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (บุญจมิตร) ถนนศรีวิภา

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดภายในเดือนเมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด โปรดนำเสนอแบบเสนอภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ +66(0)2559-0022 เบอร์ต่อ 155

โทรสาร +66(0)2559-3609